

"Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết."
(Ga. 11, 3-45)



PHÂN ƯU

**Trong Niềm Tin Thác vào Lòng Chúa Thương xót
và dưới Ánh Sáng Vinh Quang của Chúa Kytô Phục Sinh.
Được tin kính báo, người con thân yêu trong cùng một Cha trên trời, là Thành
viên thuộc Cộng đoàn Các Thánh Tử Đạo VN và là Đoàn viên - Đoàn LMTT:**

Ông Giuse Nguyễn Văn Đính

*Sinh ngày 03 tháng 10 năm 1944 tại Xuân Trường – Hà Nam Ninh – Việt Nam
đã được Chúa thương gọi về Nhà Cha trên Trời
vào lúc 01 giờ 30, thứ Ba ngày 01 tháng 10 năm 2024 tại Bệnh viện
Christliches Klinikum Mitte Unna - Đức Quốc*

Hưởng thọ 79 tuổi

**Nguyện xin Thiên Chúa thứ tha mọi thiếu sót lỗi lầm cho Ông Giuse Nguyễn
Văn Đính và xin thương ban cho Linh hồn Giuse sớm được hưởng Ánh Sáng
Vinh Quang Phục Sinh Chúa Kytô trong Nhà Chúa trên Thiên Quốc.**

**Thành kính phân ưu đến Bà Quả Phụ Vũ Thị Liễu cùng quý Anh
Chị Em, các Cháu và toàn thể người thân trong Tang Quyển.**

*Cộng Đoàn Các Thánh Tử Đạo Việt Nam – Bergkamen và Vùng Phụ cận
Đoàn Liên Minh Thánh Tâm – Cộng Đồng Thánh Micae
Ban Điều Hành Cộng Đồng
Cộng Đồng Thánh Micae TGP. Paderborn & GP. Essen
Cha Tuyên Úy Đaminh Bùi Trọng Biên*

“Trong tay Ngài lay Chúa, con xin phó thác hồn con!”



Cáo Phó

Trong Niềm Tin vào Chúa Kytô Phục Sinh
Gia Đình chúng tôi xin kính báo cùng quý Thân Bằg Quyến Thuộc,
quý Ông Bà, Anh Chị Em và Bạn Hữu gần xa, người thân yêu là
Chồng, Ba, Ông, chúng tôi:

Ông GIUSE Nguyễn Văn Đính

*Sinh ngày 03.10.1944, tại Xuân Trường - Hà Nam Ninh - Việt Nam
đã được an nghỉ trong Chúa, vào lúc 01 giờ 30, thứ Ba ngày 01.10.2024
tại Bệnh viện Christliches Klinikum Mitte Unna - Đức Quốc
Hưởng thọ 79 tuổi*

*Thánh Lễ Cầu Nguyện cùng Nghi Thức Phát Tang và Tiễn biệt sẽ được cử hành
vào lúc 15 giờ 00, thứ Sáu ngày 04.10.2024
tại Nhà Quàn BESTATTUNG GROSS
Massener Strasse 130 - 59423 Unna - Đức Quốc.*

Sau Thánh Lễ Linh Cửu sẽ được hỏa thiêu.

Kính xin Quý Vị cùng hiệp thông cầu nguyện
cho Linh hồn GIUSE sớm được về hưởng Nhan Thánh Chúa.

Tang Gia đồng kính báo

Vợ:	Vũ Thị Liễu	Đức Quốc
Trưởng Nữ:	Nguyễn Thu Nga và Con	Việt Nam
Thứ Nữ:	Nguyễn Thùy Trang, Chồng và các Con	Hoa Kỳ - Việt Nam
Thứ Nam:	Nguyễn Vũ Huy	Đức Quốc
Thứ Nữ:	Nguyễn Thùy Trinh, Chồng và các Con	Đức Quốc
Thứ Nữ:	Nguyễn Thùy Trâm, Chồng và các Con	Đức Quốc
Thứ Nữ:	Nguyễn Huyền Trân, Chồng và các Con	Đức Quốc
Con Đỡ Đầu:	Ngô Hồng Nhung, Chồng và các Con	Đức Quốc

Cáo Phó này thay thế Thiệp Tang, xin miễn phúng điếu.